



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดว่า กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา และประกาศ อ.ก.พ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ลงวันที่ 21 เมษายน 2554 กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะส่งผลงานประเมิน และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการคัดเลือกไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงานและสัดส่วนในการดำเนินการของผลงานที่จะส่งประเมิน ของ นางสาวณัฐพร พลแสน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสมุณไพโร รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ และผลงานทางวิชาการที่เสนอประเมินจะต้องมีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงานและสัดส่วนในการดำเนินการของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บัญชีรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล)

ลำดับ ที่	สังกัด/ชื่อ	ตำแหน่ง		ตำแหน่ง เลขที่	ผลงานที่เสนอให้ประเมิน		หมายเหตุ
		ปัจจุบัน	ได้รับการคัดเลือก		ผลงานเด่น	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน	
1	สถาบันวิจัยสมุนไพร กลุ่มวิจัยสรรพคุณและพิษของสมุนไพร นางสาวณัฐพร พลแสน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ	745	-การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส และบิวที ริลโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพรไทย (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557) <u>สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ</u> 1. ผู้ขอรับการประเมิน ดำเนินการ 65% 2. นางสาวสุดดี รัตนจรัสโรจน์ ดำเนินการ 10% 3. นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ์ ดำเนินการ 10% 4. นายภูริทัต รัตนสิริ ดำเนินการ 5% 5. นางสาวนิธิตา พลโคตร ดำเนินการ 5% 6. นายศักดิ์วิชัย อ่อนทอง ดำเนินการ 5%	-การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ $\beta$ -secretase ในสารสกัดสมุนไพร	